



Title :	อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มฟล.ย้ำดูแลนักศึกษาเต็มที่ ขอให้ผู้ปกครองสบายใจ
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	วันชัย ศิริชนะ
Source :	ภูธรนิวส์, ปีที่5 ฉบับที่57 เดือนพฤษภาคม 2554 หน้า 9
Date :	10 June 2011

# อธิการบดีผู้ก่อตั้งมฟล.ย้ำดูแลนักศึกษาเต็มที่ ขอให้ผู้ปกครองสบายใจ

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้จัดให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก จำนวน 1,626 คน และได้จัดกิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังนโยบายของมฟล.กว่า 1,600 คน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมฟล. ได้พูดคุยถึงแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด โดยอธิการบดีผู้ก่อตั้งมฟล.กล่าวว่า พ่อแม่ทุกคนรักและมีความหวังจะให้ลูกได้ดี จึงได้ส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนในที่ที่ดีที่สุด แม้ว่าที่ไม่มีฐานะก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกได้เรียน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงหาวิธีในการช่วยเหลือไม่ให้เด็กนักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยด้วยความยากจน แต่ทั้งนี้นักศึกษาเองก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดตามผลการเรียนพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุตรหลานด้วย

การอยู่หอพักภายในมฟล. นั้นเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัย แม้ว่านักศึกษาบางคนบ้านจะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยก็ต้องอยู่หอพักภายใน เพราะเป็นกลไกของการเรียนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะเมื่ออยู่บ้านพ่อแม่จะดูแลตลอดเวลาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน แต่อย่าลืมว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกหลานไปตลอดชีวิต ดังนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกหลานในการใช้ชีวิตภายใต้สภาพหน้า การเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้การใช้ชีวิตรู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ได้เรียนรู้การปรับตัว มีความอดทน ปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในสังคมได้ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนตนเอง อดทนต่ออุปสรรคเพื่อตนเองและความลำบาก มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแต่วิชาการ แต่สอนการใช้ชีวิต ผู้ปกครองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานใน



ทางที่ดีขึ้น มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความรับผิดชอบ แต่ในระหว่างนี้จะต้องไม่ตามใจลูกหลานมากเกินไป ไม่ว่าเรื่องการเงินมากมิดปกติ การขอรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาใช้ที่มหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมฟล. ยังกล่าวอีกว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้มีการรับน้องในระบบ SOTUS เพราะในความเป็นจริงแล้วระบบนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาใหม่มีระเบียบวินัย มีการเคารพผู้มีอาวุโสกว่า ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร ทั้งยังจัดตัวนักศึกษาไปจนเรียนจบมีงานทำ โดยการรับน้องของมฟล. นั้นจะอยู่ในภายใต้กรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีเจ้าหน้าที่ อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และทุกโครงการที่จะทำในช่วงรับน้องนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารก่อนจึงจะดำเนินโครงการได้ ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่านให้ความไว้วางใจแก่มฟล.ในการดูแลบุตรหลานเมื่อมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้